

## THƯ CẢM ƠN

### **Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!**

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024 đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 25-26 tháng 9 năm 2024 tại khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương, thành phố Huế. Hội nghị là sự kiện quan trọng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (2014-2024).

Trong 2 ngày, Hội nghị đã chào đón gần 800 đại biểu từ ban tổ chức đến các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, học sinh và tình nguyện viên khắp mọi miền đất nước và quốc tế về tham dự. Hội nghị cũng chào đón 5 báo cáo tổng quan của những nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực công nghệ sinh học, 98 báo cáo oral, 123 báo cáo poster tại 7 tiểu ban chuyên môn và 39 gian hàng triển lãm sản phẩm công nghệ sinh học. Ấn phẩm khoa học toàn văn của hội nghị đón nhận 203 bài báo, tiêu biểu cho những nghiên cứu mới nhất về Công nghệ sinh học của các nhà khoa học trên cả nước. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Quý lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở Khoa học công nghệ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ sinh học đối với sự phát triển nền kinh tế xã hội ở Việt Nam.

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động, người học của Viện Công nghệ sinh học và sự hỗ trợ, chỉ đạo của Ban giám đốc Đại học Huế, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Y học tái tạo và trị liệu tế bào Việt Nam và 27 Công ty tài trợ đã đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua; cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã không quản khó khăn về tham dự Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024. Trong quá trình tổ chức hội nghị vẫn còn những thiếu sót, rất mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Chúng tôi tin tưởng đây là những kinh nghiệm quý giá để Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức các hội nghị, hội thảo thành công hơn nữa trong tương lai.

Trân trọng!

*Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2024*

**TM. BAN TỔ CHỨC**

**PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**VIỆN TRƯỞNG**

**Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế**

**PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải**